
Id. 45. Tillaga

til þ ingsályktunar um innflutning á lifandi dýrum .

Flutningsm.: G unnar Sigurðsson.

Neðri deild Alþingis á lyk tar að heimila ríkisstjórninni að leyfa innflutn- 
ing á refum, loðkanínum  og sauðnautum .

G r e i n a r g e r ð .

Pingsál.till. þessi er aðallega fram kom in  til þess, að heim ilaður verði 
innflutningur til landsins á silfurrefum. Norðm enn hafa nú  síðustu árin flutt inn 
allmikið af silfurrefum til Noregs frá Canada, og hefir það orðið landbúnaði 
landsm anna til stórmikilla hagsbóta. Það virðist einsætt, að á ís landi sjéu að 
m insta kosti eins góð skilyrði fyrir silfurrefa-uppeldi.

F á  heflr og loðkanínuræ ktun  verið s tunduð allmikið í D anm örku  með 
góðum árangri. Sauðnau t virðast eftir hnatts töðu  landsins og veðráttufari m unu 
geta þrifist hjer og tímgast, og m á til stuðnings þessu tilfæra álit Vilhjálms 
Stefánssonar í þessu efni.

Það, sem i fljótu bili virðist mæla á móti innflutningi lifandi dýra, er 
smithætta, og þá sjerstaklega hætta  á m unn- og klaufasmitun. Sjálfsagt er, að 
þetta sje aðeins gert með ráði dýralæknis og undir  s tröngu eftiriiti hans, en þess 
er vert að geta, að það er alment viðurkent, að betra er að gæta smithættu  við



innflutning dýra og að þ a r  er hæ gara  að kom a við eftirliti en við innflutning á 
vörnm og mannflutningum. Betra er og að hafa eftirlit með dýrum  þeim, sem 
hjer ræðir um, sökum  þess, að þau  verða að vera i vönduðum  girðingum. 
Pangað til á síðasta ári var eingöngu hugsað  um  bann  á innflutningi dýra, 
en litlar skorður settar við innflutningi á vörum  og mannflutningi. Ank þess 
hefir stöðugt verið leyfður innflutningur á alifuglum og enda hundum .

Hjer í grend við Reykjavík eru og slöngur og b irn ir;  einhverntim a virðist 
innflutningur þeirra hafa verið leyfður. Innflutningur á dýrum  er þvi ekki nýr, 
og þar sem hjer er að ræða um  nytjadýr, sem auðvelt er að hafa dýralæknis- 
eftirlit með, virðist einsætt að leyfa innflutning þeirra.


